

TUYỂN THAN HÒN GAI

ĐẢM BẢO SẢN XUẤT GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Là đơn vị có nhiệm vụ vận chuyển, sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than trên địa bàn thành phố Hạ Long, trong quá trình sản xuất, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin luôn chú trọng thực hiện tốt công tác môi trường, đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.



Công ty Tuyển than Hòn Gai tăng cường công tác Đảm bảo môi trường tại khu vực cảng Làng Khánh.

Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin hiện đang quản lý, vận hành các thiết bị, phương tiện, kho than, dây chuyền sản xuất... tại Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung, cũng như khu vực cảng Làng Khánh. Thực hiện chỉ đạo của TKV về công tác bảo vệ môi trường, phương án cải tạo cảnh quan môi trường tại các khu vực kho cảng, đặc biệt là yêu cầu về môi trường ngày càng cao của tỉnh Quảng Ninh

và thành phố Hạ Long, trong những năm qua, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp tại các khu vực sản xuất, kho cảng, thực hiện mục tiêu "đưa công viên vào trong nhà máy".

Với hệ thống kho cảng, máy rót than được đầu tư, mỗi tháng tại khu vực cảng Làng Khánh. Công ty

tiếp nhận từ 250 - 260 lượt đoàn phương tiện vào nhận và tiêu thụ hàng triệu tấn than qua cảng mỗi năm. Do vậy, công tác môi trường tại khu vực cảng luôn được Công ty quan tâm.

Phó Giám đốc Công ty Đỗ Ngọc Tú cho biết: Công ty đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt để bảo vệ môi trường tại khu vực cảng Làng Khánh.



Hệ thống băng tải kín vận chuyển than tại Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung.

Hệ thống kho than có mái che của Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung.

Thực hiện phương án bảo vệ môi trường tổng thể tại cảng Làng Khánh, năm 2021, Công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại cụm bến 3 công suất 50 m³/ngày và đưa vào hoạt động. Nước thải sau khi được xử lý ra môi trường đạt tiêu chuẩn theo quy định, cùng với nước bề mặt được thu gom vào các hồ lắng và đưa vào hồ môi trường để tái sử dụng.

Đồng thời, trồng cây bố sung, cải tạo cảnh quan khu vực cụm cảng Làng Khánh với diện tích 0.16 ha. Công ty tiếp tục đầu tư 1 hệ thống xử lý nước thải tương tự tại cụm bến 1 với giá trị 4.5 tỷ đồng dự kiến trong năm 2021 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Cùng với việc trồng cây phi lao bao quanh các kho than và các tuyến đường để che chắn, chống phát tán bụi và đầu tư các hệ thống phun sương dập bụi. Công ty tiếp tục đầu tư 2 hệ thống phun sương dập bụi cao áp cố định và 2 xe phun nước dập bụi kết hợp tưới cây, rửa đường.

Do quá trình bồi lắng khu vực nước trước bến làm ảnh hưởng đến các phương tiện ra, vào nhân than, làng năm. Công ty tổ chức nạo vét khu vực bến, tuyến luồng từ cảng Làng Khánh đến cầu Bang dài 6.5 km tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn cho các phương tiện và môi trường khu vực cảng và tuyến luồng. Ngoài ra, đối với hệ thống

kho than không có mái che tại khu vực cảng Làng Khánh và Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung, Công ty tổ chức che bạt phủ kín nhằm chống phát tán bụi và bảo vệ than trong mùa mưa bão.

Năm 2019, sau khi đưa Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung vào hoạt động tại khu vực Hà Khánh thay thế cho Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng. Công ty Tuyển than Hòn Gai đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác bảo vệ môi trường tại khu vực sản xuất. Hiện, Công ty đang quản lý, vận hành 3 km băng tải kín vận chuyển than nguyên khai từ Công ty Than Hòn Gai và Hà Lâm về trung tâm cùng với hệ thống thiết bị sàng tuyển, hệ thống kho chứa than...

Thực hiện công tác đảm bảo môi trường trong thời gian tới, theo Phó Giám đốc Công ty Đỗ Ngọc Tú, Tuyển than Hòn Gai sẽ thực hiện đầu tư hệ thống băng tải kín vận chuyển than sạch từ các mỏ Hà Tu, Núi Béo thay thế cho vận chuyển bằng ô tô như hiện nay với chiều dài 9 km.

Với hơn 100 phương tiện ô tô hiện nay, việc vận chuyển bằng ô tô có nhiều bất cập như phụ thuộc vào phương tiện, thời tiết, thời gian vận chuyển chậm, ảnh hưởng đến môi trường... Khi hệ thống băng tải kín vận chuyển than sạch từ các

mỏ về Cảng Làng Khánh cũng như kết nối với băng tải hiện có để cấp cho Nhiệt điện Quảng Ninh và tiêu thụ qua cảng hoàn thành giai đoạn 2023 - 2025 sẽ thay thế toàn bộ cho vận chuyển bằng ô tô, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên, đặc biệt là đảm bảo về môi trường trong quá trình vận chuyển.

Đồng thời, Công ty sẽ đầu tư hệ thống lưới chắn bụi xung quanh các kho than để chắn gió, chắn bụi, tránh phát tán bụi ra bên ngoài, đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của TKV và Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Kế hoạch năm 2021, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin vận chuyển 5.8 triệu tấn than sạch từ các mỏ bằng ô tô về cảng Làng Khánh để tiêu thụ và vận chuyển 3 triệu tấn than nguyên khai bằng hệ thống băng tải kín từ Công ty Than Hòn Gai và Hà Lâm về Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung để sàng tuyển. Công ty được giao tiêu thụ trên 8.3 triệu tấn than, trong đó than cấp cho Nhiệt điện Quảng Ninh là 2.5 triệu tấn qua hệ thống băng tải kín, còn lại là tiêu thụ qua cảng Làng Khánh. Kết thúc 7 tháng đầu năm 2021, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã tiêu thụ được gần 5.4 triệu tấn than, đạt 65% kế hoạch năm.

NGUỒN: TKV